



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยวรรณะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาศึกษา ประเด็น “การเร่งรัดกระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว” โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ “ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ” ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่มีเอกสารแสดงว่าเป็นพลเมืองของประเทศใด ทำให้มีปัญหาในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและการเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ โดยประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ประกอบกับคณะกรรมการได้มีการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินงานเรื่องคนไทยตกสำรวจ คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยไปยังกระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว โดยวิธีการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาให้สัญชาติแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เข้าถึงการพิจารณาสัญชาติเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้กรมการปกครองมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สถานะแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวชัดเจนมากขึ้น

โดยคณะกรรมการ ได้มีข้อเสนอแนะเห็นควรจัดทำเป็นโครงการพิเศษเพื่อตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เช่น จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว เป็นต้น



นันทิตา วัลลา แก้วสีปลาด /ข่าว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ